

TP. Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Về việc chỉ tổ chức bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 2023
tại 01 điểm tại Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh**

Thực hiện Công văn số 5642/UBND-KGVX ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; ngày 19/12/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa Xuân Quý Mão - 2023. Theo đó, thành phố Quảng Ngãi sẽ bắn pháo hoa tại 02 địa điểm là khu vực Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh và khu vực Cầu Cổ Lũy - xã Nghĩa Phú với số lượng là 240 giàn, tầm thấp.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm mong muốn góp phần phục vụ tốt nhất đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết sau hai năm liên tục phải chịu những tác động nặng nề do tình hình dịch bệnh Covid - 19, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. UBND thành phố đã chủ động và tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cũng đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đảm bảo để tổ chức thực hiện việc bắn pháo hoa tại 02 điểm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo Công văn số 67/BCH-TM ngày 06/01/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo thì Nhà máy Z121 chỉ cung cấp nguồn pháo hoa là 120/240 giàn, nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định chỉ tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng.

Đây là thông tin mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đều không mong chờ. Do đó, ngay sau khi có văn bản của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và với trách nhiệm cao cả trước Đảng bộ, Nhân dân thành phố, với mong muốn bằng mọi cách phải cố gắng, nỗ lực để có được pháo hoa đảm bảo tổ chức

bắn tại 02 điểm theo Kế hoạch, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 47/UBND-VX ngày 07/01/2023 về việc xin bổ sung số lượng 120 giàn pháo tầm thấp gửi lãnh đạo Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng); đồng thời đã cử cán bộ trực tiếp ra làm việc với lãnh đạo Nhà máy Z121 và các cơ quan, đơn vị liên quan với hi vọng sẽ xin bổ sung được pháo hoa đảm bảo phục vụ cho 02 điểm bắn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mong đợi và hi vọng của Thành phố không thể được đáp ứng do Nhà máy Z121 không còn nguồn pháo hóa để cung cấp cho Thành phố Quảng Ngãi đủ tổ chức 02 điểm bắn.

Vì vậy, UBND thành phố đã thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ tổ chức bắn pháo hoa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại 01 điểm là khu vực Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh.

Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực, quyết tâm nhưng sự việc trên là ngoài mong muốn. Do đó, UBND thành phố chân thành gửi lời xin lỗi đến Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc của bà con Nhân dân, đặc biệt là người dân các xã ven biển, khu vực phía Đông thành phố.

Nhân dịp mừng năm mới 2023, Mừng Đảng quang vinh, đất nước đổi mới, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi xin kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân thành phố Quảng Ngãi một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!